

oàn công tác bao gồm các thành viên ca y ban u t Thái Lan, Vn phòng Xúc tin u t Thái Lan ti Hà Ni và không 30 i biu n t 15 doanh nghiệp Thái Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ, logistics, công nghệ sinh học, thực phẩm.

Ti búi làm việc, Ông Nguyễn Công Tin, Phó Trưởng ban Tổng trực Ban Quản lý đã giới thiệu về Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp ở Nng, quy hoạch, những hướng thu hút các ngành nghề trong đó công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực ưu tiên thu hút vào Khu công nghệ cao. Ông cũng đề cập đến những chính sách ưu đãi về thuế và các dự án thu hút vào Khu công nghệ cao ở Nng và miền, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu hút nhân lực và các hình thức khác. Ban Quản lý sẽ luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong việc tìm hiểu và hợp tác đầu tư vào khu công nghệ cao ở Nng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Idsara Amornkitbamrung, Giám đốc Trung tâm Kinh tế và đầu tư Khu vực, Ủy ban đầu tư Thái Lan, đã dẫn đầu đoàn công tác bày tỏ sự cảm ơn chân thành vì sự đón tiếp nồng nhiệt của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Nng. Về phía Ủy ban đầu tư Thái Lan, Vn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan và các doanh nghiệp Thái Lan tham dự buổi làm việc hôm nay sẽ nghiên cứu phương án hợp tác và đầu tư các dự án phù hợp vào thành phố ở Nng, ý muốn phát triển công nghiệp, công nghệ cao, cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tổng trực đã chia sẻ nhu cầu thu hút đầu tư của Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp ở Nng và vì thế trong tương lai như Thái Lan, ông cũng bày tỏ mong muốn có nhiều hoạt động giao lưu hai bên. Hy vọng trong thời gian tới Vn phòng Xúc tiến đầu tư Thái Lan và Hà Ni sẽ là cầu nối hỗ trợ ở Nng kết nối với các doanh nghiệp Thái Lan và sự đón tiếp nhiều doanh nghiệp quyết tâm đầu tư tại thành phố.

Cảm ơn sự chấp nhận và hỗ trợ của Ban Quản lý

Phạm Thái Hà
Phòng Quản lý, Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp ở Nng